

ประจำวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2558

พาณิชย์ยันมีระบบตรวจสอบประมูลข้าวเกรดซีเข้ม ด้านเซอร์เวย์อร์บุกค่าน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวภายหลังชี้แจงเงื่อนไขการประมูลข้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ปริมาณ 37,412 ตัน ว่า มีผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แสดงความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยการประมูลครั้งนี้กำหนดชัดเจนว่าข้าวที่ประมูลต้องนำเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น และมีมาตรการป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดบริโภคของคนและสัตว์ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อราคาข้าวในตลาดปกติ

"ได้กำหนดระบบการติดตามและตรวจสอบชัดเจน โดยข้าวที่ประมูลไปจะมีการซีลแน่นหนา และในการขนส่งก็จะมีระบบจีพีเอสติดตามว่าข้าวที่ออกจากโกดังไปแล้ว เดินทางไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามที่ระบุไว้หรือไม่ และเมื่อข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้ว ก็จะมีการส่งทีมเข้าไปตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวหลุดรอดเข้าสู่ระบบปกติ มั่นใจว่าสามารถควบคุมดูแลได้" นางดวงพร กล่าว

ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบหลักฐานในวันที่ 30 พ.ย.58 โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 1 ธ.ค.58 และเปิดให้ยื่นขอเสนอราคาในวันเดียวกัน และจากนั้นจะเปิดซองราคา สำหรับราคาในการประมูลข้าวตกเกรดนั้น มีคณะทำงานประเมินราคา และได้กำหนดราคารามาตรฐานไว้แล้ว โดยพิจารณาจากราคาวัตถุดิบของแต่ละอุตสาหกรรมใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และมั่นใจว่ารัฐจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจำหน่ายข้าวในครั้งนี้

น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.58-1 ธ.ค.58 ซึ่งข้าวที่นำออกมาจำหน่ายเป็นข้าวในสต็อกของรัฐที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานซึ่งไม่เหมาะแก่การบริโภคไม่ว่าสำหรับคนหรือสัตว์ที่เก็บรักษาอยู่ในคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวมทั้งสิ้น 10 คลัง ซึ่งแต่ละคลังมีปริมาณตั้งแต่ 1,000 ตัน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7,000 ตัน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สุรินทร์ พิษณุโลก ชัยนาท และนครสวรรค์ ปริมาณรวม 37,412.68 ตัน

ทั้งนี้ การประมูลข้าวในสต็อกของรัฐดังกล่าว เป็นการทดลองการระบายข้าวที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานจากคลังขนาดเล็กที่มีปริมาณข้าวไม่มากเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ เพื่อเป็นการทดสอบกระบวนการประมูลข้าวสู่อุตสาหกรรม มาตรการกำกับดูแล และกลไกภาคปฏิบัติในการควบคุมไม่ให้ข้าวดังกล่าวรั่วไหลสู่วงจรข้าวบริโภคตามปกติ ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจึงต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ รวมทั้งต้องมีการกำกับดูแลที่รัดกุม โดยการขนย้ายทุกขั้นตอนจะต้องมีหนังสืออนุญาตและปฏิบัติตาม "ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายและจัดทำบัญชีคุมข้าวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรรม ปี 2558" ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 รวมทั้งจัดให้มีการสุ่มตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าแสดงปริมาณการได้มาและปริมาณที่ใช้ไป

ขณะเดียวกัน นางมลลดาทิพย์ ไวยะวรรณะ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย(เซอร์เวย์อร์) พร้อมด้วยบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว ได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการเปิดประมูลข้าวเสียเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยขอให้ชะลอการเปิดประมูลออกไปก่อน เพื่อให้ตรวจสอบคุณภาพข้าวใหม่อีกครั้งให้ชัดเจนว่าเป็นข้าวเสียทั้งหมด หรือมีข้าวคุณภาพดีปะปนอยู่หรือไม่ เพื่อไม่ให้รัฐขายข้าวในราคาต่ำ ซึ่งมีตัวแทนจากกรมการค้าต่างประเทศมารับหนังสือ

"ข้าวที่นำออกมาประมูลครั้งนี้คาดว่าจะมีข้าวดีปะปนอยู่กว่า 50% ของปริมาณข้าวทั้งหมด และเห็นควรให้มีการตรวจสอบซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐขายข้าวได้ในราคาต่ำกว่าปกติ และถือเป็นการยื่นหนังสือขอให้ชะลอการระบายข้าวเสียเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นครั้งที่ 4 หลังจากยื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว 3 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากกรมการค้าต่างประเทศ" นางมลชชาติพิทย์ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้าวหอมมะลิราคาร่วงผลผลิตล้น พ.ย.ออกสู่ตลาดพร้อมกัน3ล้านตัน เร่งดึงขานาร่วมรัฐบาลจำหน่ายยุงฉาง

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ภายหลังจากการเพิกถอนและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มใช้มาตรการรับฝากข้าวเปลือกหอมมะลินิยุงฉางของชาวนา (จำหน่ายยุงฉาง) ต้นละ 1.35 หมื่นบาท ค่าฝากเก็บต้นละ 1 พันบาท วงเงิน 2.67 หมื่นล้านบาท เพื่อดูดซับข้าวหอมมะลิไม่ให้ออกสู่ตลาดประมาณ 2 ล้านตัน โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่ (ความชื้น 15%) ราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน อยู่ที่ต้นละ 1.3 หมื่นบาท ปรับลดลงมาเหลือต้นละ 1.25 หมื่นบาท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน และล่าสุดปรับลดลงมาเหลือแค่ต้นละ 1.15 หมื่นบาทเท่านั้น

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการโรงสีข้าวกล่าวว่า สาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิลดต่ำลง แม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาทั้งโครงการรับจำหน่ายยุงฉางข้าวหอมมะลิ แต่ปรากฏว่ามีชาวนาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว น้อยมาก เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารัฐบาลมีโครงการรับจำหน่ายข้าวยุงฉาง อีกทั้งในเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดพร้อมกันมากถึง 3 ล้านตันข้าวเปลือก ทำให้ชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวและนำข้าวเปลือกมาขายให้โรงสีเป็นจำนวนมาก และคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิจะออกมาอีก 2 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตข้าวหอมมะลินาปี ฤดูแล้ง 2558/59 มีปริมาณรวมอยู่ที่ 6.5 ล้านตันข้าวเปลือก

"เมื่อข้าวเปลือกออกมาพร้อมกันจำนวนมาก ชาวนาก็เร่งนำมามาขายให้กับโรงสี และทางโรงสีต้องขายให้กับผู้ส่งออก ทำให้ราคายิ่งตกต่ำลง ซึ่งทางโรงสีต้องการให้ ธ.ก.ส.เร่งทำความเข้าใจกับชาวนาให้นำข้าวไปฝากเก็บที่ยุงฉาง เพื่อไม่ให้ราคาคงต่ำมากไปกว่านี้ เพราะผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิออกมาปีละครั้ง ต้องใช้บริโภคและการส่งออกตลอดปี หากการบริหารจัดการดี ราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้น" แหล่งข่าวกล่าว และว่าวงการข้าวยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลในส่วนของ ข้าวเสื่อมสภาพที่จะระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และจะเปิดให้ยื่นซองในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ว่า จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดราคากลาง เพราะในตลาดข้าวไม่มีราคาอ้างอิงข้าวเสื่อมสภาพดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการซื้อขายทำให้ต้องจับตาดูการเสนอราคาในครั้งนี้ เพราะเมื่อมีการเทียบเคียงราคาต้นทุนของแต่ละอุตสาหกรรมที่จะนำข้าวไปใช้ โดยหากเป็นการนำไปผลิตเชื้อเพลิง ซึ่งใช้แลกเปลี่ยนในการเผาไหม้ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 1.50 บาท หากนำไปผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งอาจมีการเสนอราคาใกล้เคียงกับที่โรงงานอาหารสัตว์ซื้อวัตถุดิบจะอยู่ที่ กก.ละ 4-5 บาทเท่านั้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สศก.คาดภัยแล้งกระทบผลผลิตข้าวนาปรังปี 59 เหลือ 4 ล้านตัน แต่ราคา-ปริมาณส่งออกเพิ่ม

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื้อถึงปีหน้า โดยเฉพาะผลกระทบต่อปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกจังหวัดที่ปลูกข้าวหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือพืชตระกูลถั่ว

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว สศก.ได้ติดตามถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของประเทศ โดยปี 2558 พบว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 รวมทั้งประเทศ 55.95 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.59 ล้านไร่ (ร้อยละ 8) เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 53.04 ล้านไร่ ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 4.96 ล้านไร่ (ร้อยละ 9) ผลผลิตรวม 22.98 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปี 2557 ปริมาณ 3.07 ล้านตันข้าวเปลือก

(ร้อยละ 12) ผลผลิตต่อไร่ 411 กก. ลดลงจากปี 2557 ด้านการส่งออก ปี 2558 ลดลง จากปี 2557 เนื่องจาก ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อของประเทศคู่ค้าลดลง รวมทั้งราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับสูง กว่าประเทศคู่แข่ง และคาดว่า ปี 2559 จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว ของประเทศคู่แข่งและคู่ค้าชาวไทย

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2558 ราคาใกล้เคียงกับปี 2557 โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ปี 2558 เฉลี่ยที่ 7,782 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยที่ 12,454 บาท/ตัน ทั้งนี้ ในปี 2559 คาดว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้ จะสูงขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ขณะที่ ตลาดยังมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการผลิตในฤดูกาลหน้า (ผลการพยากรณ์ ข้อมูล ณ 18 พฤศจิกายน 2558) พบว่า ข้าวนาปรังปี 2559 (ปีเพาะปลูก 2558/59) ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในช่วงพฤศจิกายน 2558 - เมษายน 2559 และขณะนี้บางพื้นที่เริ่ม เพาะปลูกแล้วนั้น คาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกจะลดลงจากปีที่ผ่านมาทุกภาค โดยผลพยากรณ์ ปี 2559 (ปีเพาะปลูก 2558/59) ข้าวนาปรังจะมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 6.5 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2 ล้านไร่ (ร้อยละ 23) เนื้อที่เก็บเกี่ยว 6.36 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.078 ล้านไร่ (ร้อยละ 25) ผลผลิตรวม 4.0 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก (ร้อยละ 25) ผลผลิตต่อไร่ 620 กก.

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เปิดยื่นซองประมูลข้าวเกรดซี ล็อตแรก 3.7 หมื่นตัน ปลายพ.ย.-ต้นธ.ค.นี้

กรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวฯ ออกประกาศเรื่อง การจำหน่าย ข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 37,412.68 ตัน จากคลังใน 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ พิษณุโลก และสุรินทร์ โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นซอง เอกสารคุณสมบัติในวันที่ 30 พ.ย.58 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก) กรมการค้าต่างประเทศ

หลังจากนั้นจะปิดประกาศผลผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 1 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. เพื่อให้ ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง เอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น(อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก) กรมการค้า ต่างประเทศ และเปิดซองในเวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวฯ จะมีการชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 23 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น(อาคาร สำนักงานมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก) กรมการค้าต่างประเทศ

สำหรับการเสนอขาย จะขายให้กับผู้ที่ยื่นเสนอราคาสูงสุดในแต่ละคลัง/กอง แต่หากเสนอราคาเท่ากัน ให้ เสนอราคาเพิ่มเติมได้จนกว่าจะมีผู้เสนอราคาสูงสุด ส่วนการรับมอบ ผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการรับมอบข้าว และในการขนย้ายข้าวจะต้องมีใบอนุญาตขนย้ายตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ (กกร.) รวมทั้งต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ทำการ ที่เก็บ ที่ผลิต เพื่อสุ่ม ตรวจข้าวได้ตลอดเวลา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ฟื้นบาร์เตอร์เทรด "อิหร่าน" ข้าว/ไก่แลกน้ำมัน-เอกชนชี้ทำยากเหตุติดขัดทั้งขั้ว

ตามที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำคณะภาครัฐ และเอกชน 53 บริษัทในกลุ่มสินค้าอาหาร วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ และแพคเกจจิ้ง เดินทางไปจัดเจรจาผลักดันการส่งออก ที่ ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายไทยสนใจให้อิหร่านเป็นฐานการผลิตพลังงาน เพื่อ ความมั่นคง โดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนรื้อฟื้นระบบบาร์เตอร์เทรดเจรจาเพื่อขายข้าว และไก่สด แลกเปลี่ยนกับ

น้ำมัน และขยายตลาดส่งออกยางพาราด้วย พร้อมทั้งเตรียมให้ผู้แทนจากสมาคมธนาคารของทั้งสองฝ่าย ศึกษา
คู่ทางการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าในอนาคตด้วย

โดยการเดินทางครั้งนี้ จะเป็นการปูทางก่อนที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
จะนำคณะเดินทางเยือนในช่วง 31 ม.ค.-3 ก.พ. 2559 เนื่องจากตลาดอิหร่านเป็นตลาดที่มีลู่วางที่น่าสนใจ เพราะ
รัฐบาลมีแผนการลงทุนโครงการ Project Book ซึ่งเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งสนามบิน ถนน รถไฟฟ้า
ท่าเรือ ในระยะ 10 ปี ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) 2557 ไทยส่งออกไปอิหร่าน 90.63 ล้านเหรียญสหรัฐ
และนำเข้า 167.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" ได้สอบถามไปยังบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยหลายรายที่เคยเป็นคู่ค้ากับตลาด
อิหร่าน แต่ไม่ได้มีโอกาสร่วมการเดินทางไปพื้นที่บาร์เตอร์เทรดครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การฟื้นตลาดยังทำ
ได้ยาก เพราะระบบการชำระเงินยังไม่ฟื้นการแข่งกัน

นายเสริมศักดิ์ คุชรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทไชยพรไรซ์ แอนด์ฟู้ด โปรดักส์ กล่าวว่า จาก
การหารือกับบริษัทผู้นำเข้าข้าวอิหร่านที่เดินทางมาเยือนไทย และพบกับผู้ส่งออกหลายรายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับแจ้งว่า
มีความต้องการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 5 แสนตัน แต่อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ส่งออกไทยหลาย ๆ บริษัท
โดยยังไม่ได้ตกลงซื้อ อย่างไรก็ตาม มองว่าการฟื้นการส่งออกตลาดอิหร่านยังเป็นไปได้ยาก เพราะระบบการเงินของ
อิหร่านยังไม่ฟื้นการคว่ำบาตรทางการเงิน (แข่งกัน) เต็ม 100%

"การฟื้นตลาดอิหร่านยังเป็นไปได้ยาก เพราะตอนนี้ยังไม่ฟื้นแข่งกัน 100% แต่หวังว่ารัฐบาลจะ
ดำเนินการได้สำเร็จ นอกจากตลาดนี้แล้วรัฐบาลควรเร่งฟื้นตลาดอิรักด้วย เพราะเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย
และเคยเป็นตลาดหลักสัดส่วน 50% ของบริษัทไชยพรฯ ด้วย แต่ขณะนี้ส่งออกไปอิหร่านไม่ได้ บริษัทจึงหันไปทำ
ตลาดอื่น เช่น แอฟริกา ฟิลิปปินส์ ซึ่งยอดส่งออกล่าสุดของบริษัทไชยพรฯ ช่วง 9 เดือนแรกส่งออกได้ 2.7-2.8 แสน
ตัน คาดว่าจนถึงสิ้นปี 2558 จะสามารถส่งออกได้ใกล้เคียง 3 แสนตัน"

นายวันนิวัฒน์ กิติเรียงลาภ รองประธาน บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่าบริษัทไม่ได้เข้าร่วมคณะ
กระทรวงพาณิชย์ แต่เชื่อว่าหากรัฐบาลสามารถไปเจรจากับรัฐบาลอิหร่านให้เปิดนำเข้าข้าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับน้ำมัน
(บาร์เตอร์เทรด) ได้สำเร็จจะส่งผลดีกับราคาข้าวในประเทศด้วย

"การเปิดตลาดอิหร่านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลมีกลไกพิเศษอะไรไปดิล เอกชนพร้อมสนับสนุนเต็มที่
ตอนนี้ความเป็นไปได้ยังไม่เกิดแต่อยู่ที่รัฐบาล ปีนี้หรือปีหน้าจะนำเข้าได้หรือไม่ตอบไม่ได้เพราะเหนือการควบคุมของ
เอกชน"

นายวันนิวัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกไทยไม่ได้ส่งออกไปตลาดอิหร่าน หลังจากเกิดปัญหาสหประชาชาติ
คว่ำบาตรทางการเงิน (แข่งกัน) ทำให้สูญเสียตลาดข้าวระดับพรีเมียมไป โดยในอดีตอิหร่านเคยนำเข้า "ข้าวขาว
100%" เกรดพรีเมียมจากไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 4-5 แสนตัน เพื่อนำไปให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างบริโภค
ส่วนประชาชนระดับบนนิยมข้าวบาสมาดิจจากอินเดีย แต่หลังถูกแข่งกันอิหร่านก็นำเข้าจากอินเดียเพิ่มขึ้น ทั้งที่
ราคาข้าวบาสมาดิจแพงกว่าราคาข้าวไทย สะท้อนว่าตลาดนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องระบบการเงินแต่มีปัญหาเพียงแค่วิธีการ
ชำระเงินเดิมผู้ส่งออกเคยพยายามจะขายโดยกำหนดราคาเป็นเงินหยวน แต่ก็ทำไม่สำเร็จ

"เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทผู้นำเข้าอิหร่านได้เดินทางมายังประเทศไทย พบกับผู้ส่งออกไทยประมาณ 10 บริษัท
โดยหารือเป็นแบบทวิภาคีที่ละบริษัท ซึ่งบริษัทพงษ์ลาภได้พบกับผู้นำเข้าดังกล่าวด้วย โดยทางอิหร่านสอบถาม
สถานการณ์ข้าวของไทย เพื่อนำไปประเมินก่อนที่จะสั่งซื้อ เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิหร่านปรับระบบการ
นำเข้าข้าวเปิดกว้างให้เอกชน เป็นผู้นำเข้าแทนหน่วยงานของรัฐบาล (GCC) ได้มากขึ้น แต่ยังมีเงื่อนไขที่จะต้องให้
หน่วยงานรัฐบาลอิหร่านเข้ามาตรวจสอบความพร้อม ด้านสุขอนามัยของโรงงานไทยก่อนจะเปิดนำเข้า"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาดิษฐ์แฉง 1 ปี บริหารจัดการข้าว 18 ล้านตัน

นางสาวชุติมา บุญประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงการจัดการข้าวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาว่า ก่อนหน้าที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารประเทศ ชาวนาได้รับความเดือดร้อนและตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ มาก อีกทั้งถูกหลอก ถูกโกง มีการร้องเรียนการไม่ได้รับเงิน จากการนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำ รวมเป็นจำนวนเงิน 70,000 ล้านบาท โดยเป็นภาระหนี้สินที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้กับชาวนาที่เข้าโครงการ ดังนั้น เมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน เข้ามาบริหารประเทศ จึงได้กู้เงินเพื่อนำมาจ่ายให้กับชาวนา โดยกรอบระยะเวลาการชำระหนี้จะต้องเสร็จสิ้นให้ได้ ภายในปี 2558

ทั้งนี้ จากการบริหารการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายขายข้าวไปได้เพียง 52,300 ล้านบาทโดยจำนวนเงินดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้ ทำให้เหลือหนี้สินที่ต้องชำระอีก ประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท และเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้หมด จึงได้ขอขยายระยะเวลา เพื่อการชำระหนี้ ออกไปถึงเดือนกันยายน 2559 โดยกระทรวงพาณิชย์เอง จะเร่งพยายามระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลตามกรอบ นโยบายที่ตั้งไว้ เพื่อมาช่วยลดภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าว ต่อมารัฐบาลได้ตั้ง คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พร้อมคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเข้ามาดูแลและแก้ไข ทั้งข้าวฤดูกาลใหม่และข้าวจากโครงการรับจำนำที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลว่า "จะจัดการอย่างไร"

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคณะทำงานสายตรวจขึ้นมากกว่า 100 ชุด เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีข้าวเพื่อหา หลักฐานว่า ปริมาณข้าวที่อยู่ในโกดังกับตัวเลขในบัญชีตรงกันหรือไม่ ทั้งปริมาณ คุณภาพ และข้าวนั้นอยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อที่จะนำข้าวมาระบายสู่ตลาด เพราะหากไม่มีการตรวจสอบอาจจะส่งผลกระทบต่อ และความวุ่นวายตามมาได้

การนับสต็อก และตรวจสอบข้าวตามบัญชีของคณะทำงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 พบว่า ได้ทำการตรวจสอบคลังทั่วประเทศที่รับฝากเก็บข้าวในสต็อกของรัฐบาลมากกว่า 1,800 คลัง ปรากฏว่า มีปริมาณ ข้าวทั้งหมด 18.70 ล้านตันที่จะต้องระบายออกสู่ตลาด ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงเริ่มการระบายข้าวในสต็อกตั้งแต่วันที่ เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการระบายข้าวไปแล้ว 5 ล้านตัน การระบายเป็นการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มีผู้พิจารณาอนุมัติ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ ข้าว ในทางปฏิบัติมีการการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแล วิธีระบายข้าวที่ผ่านมาใช้ทั้ง การเปิด ประมูลเป็นการทั่วไป, การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (GtoG), การระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าล่วงหน้า (AFET) และการระบายข้าวโดยการบริจาค

สำหรับข้าวในสต็อกรัฐบาลจำนวน 18.70 ล้านตันนั้น แบ่งเป็นข้าวในเกณฑ์มาตรฐานและหย่อนจาก มาตรฐานไม่มาก โดยแบ่งเป็น 4 เกรด 1.เกรด P เป็นข้าวที่บริโภคนได้และผ่านมาตรฐาน 2.เกรด A และ 3.เกรด B เป็นข้าวที่บริโภคนได้ แต่อาจจะหย่อนมาตรฐานไม่มาก ปริมาณ 12 ล้านตัน 4.เกรด C ข้าวที่มีคุณภาพต่ำกว่า มาตรฐานมาก ประมาณ 6 ล้านตัน และข้าวที่ไม่ตรงมาตรฐานหรือข้าวเสีย/ข้าวเน่าอีก 700,000 ตัน โดยกระทรวง พาณิชย์สามารถระบายข้าวในกลุ่มข้าวเกรด P A B ไปแล้วรวมปริมาณ 5 ล้านตันมูลค่า 52,300 ล้านบาท

โดยในเร็ว ๆ นี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเปิดประมูลข้าวเกรด C เพื่อการอุตสาหกรรมที่มีกว่า 6 ล้านตัน ซึ่งจะมีการประกาศหลักเกณฑ์การประมูลภายในสัปดาห์นี้ โดยจะระบายข้าวออกเป็นล็อตเล็ก ๆ ประมาณ 1,000-6,000 ตัน ราคากลางจะไม่มีการประกาศให้ทราบ แต่กระทรวงพาณิชย์มีราคาตั้งไว้แล้ว สาเหตุที่มีการประมูล เป็นล็อตเล็ก ๆ เพื่อต้องการทดสอบระบบว่า การประมูลข้าวเกรด C จะไม่กระทบตลาดและข้าวที่ประมูลออกไปได้ จะไม่มีการรั่วไหลกลับเข้ามาสู่ในระบบอีก รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้วางมาตรการการควบคุมการขนย้ายข้าวเกรด C ด้วยใบอนุญาตขนย้ายจากคลังไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังตั้งกรอบเป้าหมายการระบายข้าวในสต็อกให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หรือ ภายในปี 2560 ในขณะที่เป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ตั้งไว้ที่ 10 ล้านตัน โดยตัวเลขการส่งออกข้าวล่าสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ประมาณ 8 ล้านตันมีมูลค่า 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 127,000 ล้านบาท ส่วน เป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2559 กำหนดไว้ที่ 9 ล้านตัน จากคาดการณ์ราคาข้าวในปี 2559 "จะดีขึ้น" จากปัจจัย

ผลผลิตข้าวโลกลดลง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ผลผลิตข้าวไทยในปี 2559 จะลดลง 10% จากปี 2558 ซึ่งจะมีผลต่อราคาข้าวในปี 2559 สูงกว่าปี 2558

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-16 พ.ย. 2558 มีจำนวน 229,440 ตัน มูลค่า 94.416 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.63% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 190,194 ตัน มูลค่า 83.525 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-16 พ.ย. 2558 มีจำนวน 5.267 ล้านตัน มูลค่า 2,163 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 5.08% และมูลค่าลดลง 10.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.549 ล้านตัน มูลค่า 2,421 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารฯ รายงานว่า ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามทำสัญญาขายข้าวให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และคิวบา รวมกันเกือบ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเป็นสถิติการทำสัญญาขายข้าวที่สูงที่สุดใน 1 เดือน โดยในช่วง 10 เดือนแรก เวียดนามส่งออกข้าวได้มากกว่า 5 ล้านตัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตลาดเอเชียมีสัดส่วนประมาณ 72% โดยในปีนี้จะคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.34 ล้านตัน ซึ่งยังไม่รวมการส่งออกทางแนวชายแดนอีกประมาณ 1.64 ล้านตัน

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณจำกัด ขณะที่คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศยังมีไม่มากนัก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาข้าวขาว 25% ชัยบมาอยู่ที่ระดับ 362-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) จากระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทย ขณะที่วงการค้าข้าวเวียดนามระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ซื้อไม่สนใจที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามในระดับราคานี้โดยต่างหันไปซื้อจากประเทศปากีสถานและไทยที่มีราคาถูกกว่าแทน ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงส่งมอบข้าวในปี 2016 ด้วย

แหล่งข่าวในประเทศรายงานว่า กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (Large-Scale Field Model, LSFM) ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เริ่มที่จะแสดงผลให้เห็น โดยเฉพาะการผลิตข้าว ทั้งนี้ การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า พื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่มีปริมาณ 3.4 ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนโครงการฯ นอกจากนี้ พื้นที่การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและติดต่อระหว่างสถาบันเกษตรกรกับภาคเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการให้บริการสาธารณะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจสหกรณ์และการพัฒนาชนบท (Co-operative Economy and Rural Development) ระบุว่า มีบริษัทจำนวนหนึ่งได้ลงนามสัญญากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งทำให้เกษตรกรมีเสถียรภาพในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิต นอกจากนี้ การร่วมมือกันของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลิตผลและลดต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่ง ระบุว่า การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยังเผชิญกับอุปสรรคอีกหลายประการ เช่น การขาดแคลนสินเชื่อสำหรับการลงทุนพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กระบวนการสำหรับให้ความช่วยเหลือที่ใช้เวลานาน และโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตที่ไม่ดี นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนหนึ่ง ระบุว่า การเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้นเหมาะสำหรับการผลิตข้าว แต่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอื่น และแนะนำให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ

อนึ่ง ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ระบุว่า ในปัจจุบันเวียดนามมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 67.5 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การผลิตข้าว 48.8 ล้านไร่

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียเปิดเผยในระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC) ว่าอินโดนีเซียกำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวประมาณ 500,000 ตัน จากปากีสถานเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MoU) กับปากีสถานในเดือนนี้

สมาคมธนาคารเมล็ดพันธุ์อินโดนีเซีย (Indonesian Farmer Seed Bank Association) ระบุว่า ผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียในปี 2016 คาดว่าจะลดลงจากปี 2015 นี้ เนื่องจากการเพาะปลูกในช่วงฤดูการผลิตหลัก (ก.ย.-มี.ค.) ต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการปกติเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้ง โดยจนถึงขณะนี้สมาชิกของสมาคมเพียง 15% เท่านั้นที่ลงมือเพาะปลูกข้าวได้ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่ในเขตชลประทาน และคาดว่าจะมีสมาชิกประมาณ 23% ที่สามารถเพาะปลูกในเดือนนี้ได้ และอีกประมาณ 62% จะเพาะปลูกในเดือน ธ.ค. ได้ ซึ่งล่าช้ากว่าปกติประมาณ 2 เดือน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ระบุว่า ผลผลิตข้าวทั้งหมดในปี 2015 อาจจะมีจำนวนต่ำกว่าผลผลิตในปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 18.97 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากความแห้งแล้งระยะยาว และความเสียหายที่มาจากพายุไต้ฝุ่น Lando (Koppu) โดยนาย Proceso J. Alcalá รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายของการผลิตข้าวในปีไว้ที่ 20 ล้านตัน แต่ความเสียหายที่รุนแรงมาจากพายุที่พัดถล่มในพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางของเกาะลูซอน และ El Niño อาจทำให้ฟิลิปปินส์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

Alcalá ยังเสริมอีกว่าบางพื้นที่ในมินดาเนา เช่นพื้นที่เกษตรบริเวณรอบ Agusan Marsh และ Liguasan March และพื้นที่ของจังหวัด Pampanga (ตอนกลางของเกาะลูซอน) ยังคงสามารถปลูกข้าวได้อยู่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและรถแทรกเตอร์ไว้สำหรับชาวนาในพื้นที่ดังกล่าวด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม นาย Alcalá ได้รับความประหลาดใจที่ปริมาณข้าวในฟิลิปปินส์ยังคงมีอยู่มาก แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น Lando ที่พัดถล่มเขตลูซอนกลาง (ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหลักของประเทศ) ก็ตาม

ในขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรได้แสดงให้เห็นว่า Lando เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวนา ชาวไร่ และชาวประมง สูญเสียรายได้เป็นมูลค่า 8.45 พันล้านเปโซ ภาคการผลิตข้าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไต้ฝุ่น เนื่องจากเกษตรกรต้องสูญเสียผลผลิตมูลค่ากว่า 7.21 พันล้านเปโซ ขณะที่ผลผลิตข้าวได้รับผลกระทบจากการผลิตที่ลดลงจำนวน 58,485 ตัน ซึ่งมีมูลค่า 1.09 พันล้านเปโซ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค. 2558) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 257,600 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 260,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยนำเข้าจากไทยประมาณ 145,300 ตัน เพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 10,400 ตัน ข้าวหอม 123,500 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 11,400 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 56.4% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 46.9%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 81,300 ตัน ลดลง 23.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 73,900 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 7,400 ตัน คิดเป็น



ส่วนแบ่งตลาด 31.6%) จีนประมาณ 16,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%) กัมพูชาประมาณ 3,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 4,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 10,561 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,176 ตัน จีนจำนวน 387 ตัน สหรัฐจำนวน 560 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ช่องกมมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน ต.ค. 2558 ทั้งหมดรวม 12,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,100 ตัน

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

## จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.636 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.013 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ต.ค. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 322,600 ตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2558 ที่นำเข้าประมาณ 357,700 ตัน แต่เพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบกับจำนวน 180,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 2558 มีประมาณ 229,400 ตัน ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ 236,555 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ต.ค. 2558 มีการส่งออกประมาณ 24,200 ตัน ลดลง 62% เมื่อเทียบกับจำนวน 63,000 ตัน ที่ส่งออกในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และลดลง 58% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,492 ตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2014 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.563 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 419,069 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 145.5 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4.7 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 400,000 ตัน ในปี 2015 นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

สำนักข่าว The Press Trust of India (PTI) รายงานว่า ราคาขายส่งข้าวบาสมาดิเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเมืองใหญ่ของอินเดียเพิ่มขึ้นประมาณ 76 เหยียดสหรัฐต่อตัน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีจำกัด เพราะผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิตหลัก (kharif) มีจำนวนลดลง ทั้งนี้ ข้าวบาสมาดิเกรดธรรมดา (Common basmati rice) ราคาอยู่ที่ประมาณ 819-894 เหยียดสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวพันธุ์ Pusa 1121 ราคาอยู่ที่ประมาณ 682-834 เหยียดสหรัฐต่อตัน

สำนักข่าว Financial Express รายงานว่า เกษตรกรพึงพอใจกับโครงการรับซื้อข้าวนาปี หรือฤดูการผลิตหลัก (the kharif marketing season; KMS) ของรัฐบาล ที่ดำเนินการรับซื้อโดยองค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India, FCI) และหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 รัฐบาลได้รับซื้อข้าวปีการผลิต 2558/59 รวมกันประมาณ 12.22 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ของ FCI ระบุว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรขายข้าวให้กับรัฐบาลมากขึ้น คือ ราคาข้าวที่ตกต่ำทั่วประเทศ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงอาหาร (Ministry of Food) ยังเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะสามารถรับซื้อข้าวปีการผลิต 2558/59 ได้มากกว่าเป้าหมาย 30 ล้านตัน ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดราคาขั้นต่ำ (Minimum Support Price, MSP) ของข้าวขาวธรรมดาไว้ที่ 213 เหยียดสหรัฐต่อตัน และข้าวขาวเกรด A ไว้ที่ 219 เหยียดสหรัฐต่อตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## ปากีสถาน

กระทรวงพาณิชย์ของปากีสถาน (The Federal Minister for Commerce) คาดว่าจะเริ่มมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ได้ในเร็วนี้ โดยเมื่อเร็วนี้ทางการปากีสถานได้มีการหารือในขั้นสุดท้ายกับทางการอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แล้ว

ทั้งนี้หน่วยงานด้านการพัฒนาการค้าของปากีสถาน (The Trade Development Authority of Pakistan; TDAP) ได้ดำเนินการแสวงหาตลาดใหม่ให้แก่ข้าวจากปากีสถาน โดยเฉพาะข้าวบาสมาดิ โดยได้มีการเดินทางไปเยือนประเทศแอฟริกาใต้ รัสเซีย ฝรั่งเศส แองโกล่า และเยอรมนี เพื่อขยายลู่ทางการค้า

ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่เราค้าข้าวในตลาดโลกปรับลดลง ประกอบกับประเทศคู่แข่งมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีผลผลิตสูงทำให้มีต้นทุนและราคาถูกกว่าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกข้าวของปากีสถานมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงมีมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนในการหาตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ให้การอุดหนุนเกษตรกรในประเทศโดยการทุ่มงบประมาณกว่า 3.47 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้ส่งออกได้เรียกร้องให้ทางการออกมาตรการทางการค้าฉบับใหม่ เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการส่งออกของประเทศ โดยตั้งเป้าส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังตลาดอิหร่านและซาอุดีอาระเบียให้มากขึ้น

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 372,630 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับจำนวน 263,368 ตัน ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 289,884 ตัน ในเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 147.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา แต่ลดลง 5% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา

ในเดือน ต.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 24,945 ตัน (ลดลง 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,410 ตัน ในเดือน ก.ย. และลดลง 47% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,459 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 347,685 ตัน (เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับจำนวน 230,958 ตัน ในเดือน ก.ย. และเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับจำนวน 242,415 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา)

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรก (ก.ค.-ต.ค.) ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 1.03 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 114,895 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 917,302 ตัน) เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 859,683 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 168,995 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 690,718 ตัน) ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14% เมื่อเทียบกับมูลค่า 517 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลง

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิหร่าน

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Minister) ได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าวเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. นี้เป็นต้นไป หลังจากทีรัฐบาลได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงจะอนุญาตให้กรมศุลกากรออกประกาศอนุญาตให้นำเข้าข้าวได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.- 4 มี.ค. ปีหน้า และหลังจากนั้นก็ประกาศห้ามนำเข้าข้าวอีกครั้ง

ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2015/16 (มี.ค.-ก.พ.) อิหร่านนำเข้าข้าวประมาณ 433,000 ตัน ซึ่งโดยปกติแล้วตลาดอิหร่านถือเป็นตลาดนำเข้าข้าวรายหลักๆของข้าวบาสมาดิจากอินเดีย ซึ่งอินเดียเตรียมที่จะส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังอิหร่านมากขึ้นหลังจากที่มีการอนุญาตให้นำเข้าข้าวอีกครั้ง

ในช่วง 4 เดือนแรก (เม.ย.-ส.ค.) ของปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิไปอิหร่านประมาณ 300,000 ตัน ลดลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อิรัก

การประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย อาร์เจนตินา และอินเดีย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งทางการอิรักได้กำหนดให้ข้อเสนอจะต้องมีผลจนถึงวันที่ 19 พ.ย. นั้น มีรายงานว่าอิรักตกลงซื้อข้าวจากอินเดีย (Indian Sharbati) จำนวน 40,000 ตัน ในราคา 543.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ การประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา นั้น รัฐบาลอิรักไม่ได้ซื้อข้าวจากประเทศใดๆ เนื่องจากมีการเสนอราคาข้าวที่สูงเกินไป ซึ่งมีการเสนอข้าว IR-64 จากอินเดียปริมาณรวม 50,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อต ในราคาต่ำที่สุดที่ 537, 538, และ 539 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) ข้าวจากสหรัฐฯเสนอที่ราคา 559 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอที่ราคา 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอที่ราคา 549 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) ส่วนบราซิลไม่มีการยื่นเสนอ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ไนจีเรีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคนใหม่ ระบุว่าทางการไนจีเรียคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับทางการจีนในเร็วๆนี้ ในการจัดตั้งโรงสีข้าวจำนวน 40 แห่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศภายในเวลา 2 ปี ซึ่งโรงสีจำนวนดังกล่าวจะสร้างขึ้นกระจายไปทั่วประเทศและแต่ละแห่งจะมีกำลังการผลิตประมาณ 100 ตันต่อวัน

นอกจากนี้รัฐบาลจะมีมาตรการอุดหนุนเกษตรกรทางด้านการเงินโดยการให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเพียงครึ่งหนึ่งของธนาคารพาณิชย์

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)